



ประกาศ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เรื่อง แจ้งให้ทราบ พฤติกรรมที่อาจเป็นการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการตำรวจ

ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น โอกาสที่ ข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานมีตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งก็ยังมีประชาชนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ที่มีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ ค่าแรง ค่าตอบแทนที่ห่างจากภาคเอกชน ข้าราชการทุกประเภท ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน การให้บริการสาธารณะ การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็ยังไม่ปลอดจากโอกาสที่จะกระทำการทุจริตในอำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์อื่นใดเพื่อตนเองและพรรคพวก

ข้าราชการตำรวจ ก็เป็นข้าราชการที่มีโอกาสและช่องว่างในการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ทุจริต ประพฤติมิชอบ แสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร มีความเป็นห่วงประชาชน และ ต้องการที่จะให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ประพฤติตนไปในทางที่อาจเป็นการทุจริตต่ออำนาจและหน้าที่ จึงส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไป ตรงมา ไม่เบียดเบียนหรือแสวงหาประโยชน์จากประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นปราบปราม การป้องกันและสร้างค่านิยมรังเกียจการทุจริต สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ มาถึงประชาชนทั่วไป หากพบพฤติกรรมใดของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อตัวท่าน หรือบุคคลที่ท่านพบเห็น ตัวอย่างเช่น เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการช่วยเหลือ สัญญาว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือ หรือบังคับขู่เข็ญ หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสม สามารถมีผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน ขอโปรดแจ้งเบาะแสและรายละเอียดของพฤติกรรมให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ทราบ ทางจดหมาย ตู้ไปรษณีย์ 11 สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๔๐ หรือทางโทรศัพท์ โทรสาร หมายเลข ๐๕๔-๒๖๙๒๗๙-๘๐ เพื่อสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับทุกกรณี

จึงประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พันตำรวจเอก

(สมนึก ขอมผล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง